

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thăng Phước, ngày 03 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP ĐỨC, NHIỆM KỲ 2016-2021**

Họ và tên: Phan Đình Thông, Sinh ngày 27 tháng 06 năm 1981

Quê quán: Xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế (chuyên ngành Kinh tế NN&PTNT). Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Chức Vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Thăng Phước.

Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Hiệp Đức hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Và được phân công ứng cử ở địa bàn hai xã Bình Sơn – Thăng Phước, đơn vị bầu cử số 2. Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN huyện Hiệp Đức, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Thăng Phước. Xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con cử tri! Bản thân tôi đã công tác tại xã hơn 15 năm và trải qua rất nhiều lĩnh vực công tác từ công tác đoàn thể đến chính quyền và bây giờ là BT Đảng ủy, CT HĐND xã, bản thân ý thức rõ trách nhiệm rất nặng nề của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QPAN tại địa phương trong thời gian đến ... Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hiệp Đức nói chung và của hai xã Bình Sơn – Thăng Phước nói riêng, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.

Hiệp Đức là một huyện trung du miền núi của tỉnh Quảng Nam, tình hình KT-XH của huyện trong những năm gần đây có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định, Là huyện có 6/11 xã về đích nông thôn mới. Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm cùng với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và nhân dân sẽ là tiền đề, cơ hội thuận lợi để khai thác mọi tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển của huyện nhà trong những năm đến. Phân đấu đến năm 2025 huyện Hiệp Đức được công nhận là huyện Nông thôn mới (trong đó có hai xã Bình Sơn-Thăng Phước).

Nếu được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất: Tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, đảm bảo QPAN tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt trên các lĩnh vực tại bộ phận một cửa, tiếp công dân... nâng cao chất lượng công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương có đạo đức, có năng lực và có trách nhiệm với nhân dân.

Thứ hai: Góp phần cùng Hội đồng nhân dân huyện đề ra những chủ trương, chính sách sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để phát triển mạnh và bền vững hơn; kiến nghị với cấp trên và các cơ quan chức năng một số lĩnh vực, trong đó tập trung vào các vấn đề quan trọng tâm mà cử tri quan tâm như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, sửa chữa các tuyến đường giao thông, cầu cống hư hại để nhân dân đi lại và vận lưu thông hàng hóa nhất là vào mùa mưa; giám sát việc thực hiện các dự án, các công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo tiến độ và chất lượng; tập trung giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề tồn tại, bức xúc.

Thứ ba: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; là đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để huyện ban hành các chính sách, các cơ chế thiết thực và có tính khả thi cao, đảm bảo được quyền lợi của cử tri và nhân dân.

Thứ tư: Thường xuyên gần bó, tiếp xúc, lắng nghe những nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng và trúng cho lợi ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng,

tiêu cực, lãng phí; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp cho cử tri. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên trì đeo bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của Hội đồng nhân dân huyện.

Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện đại diện cho cử tri. Tôi xin hứa sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm là người đại diện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình sẽ tiếp thu và truyền tải kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại bà con cử tri trong thời gian đến, để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống. Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay.

Xin trân trọng cảm ơn!